



ศึกษา พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีถูกชี้มูลความผิด ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น วิธีแก้ปัญหามือถูกดำเนินคดีอาญา และกรณีตัวอย่าง ทั้งเรียนรู้การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

โดยที่ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าร้ายวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เป็นจำนวนมาก และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จะมีการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการคดีอาญา และผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง หรือถูกลงโทษทางวินัย และอาจถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน วิธีปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหากรณีที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด รวมถึง ได้ทราบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การกระทำต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง และเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ตามกฎหมาย นอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภทส่งผลให้มี ฝ่ายบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบุคคล เหล่านั้นส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมสภาท้องถิ่นที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นจริงๆ ในสถานการณ์จริง ซึ่งบางกรณีเป็นข้อพิพาทกันเกิดขึ้นในการประชุม สภาท้องถิ่น จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีกันเกิดขึ้นในชั้นศาล และหลายกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สภา ท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบกับฝ่ายบริหารอันเกิดจากมติของสภาท้องถิ่น หรือมีการหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลาย กรณีซึ่งกรณีต่างๆ อาจเกิดจากความเข้าใจผิดในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่และเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วจะได้ทบทวน ถอดบทเรียน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการ ของสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช